

คำกล่าวชื่นชม ผู้ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติ มหาคณบดี
ประจำปีการศึกษา 2551 รุ่นที่ 10
ณ มหาวิทยาลัยมหาดไทย



ชื่อ-สกุล นางศิริลักษณ์ มโนรมย์

นางศิริลักษณ์ มโนรมย์ เป็นผู้ที่มีความวิริยะอุตสาหะ อุทิศตนทุ่มเททำงานให้แก่ราชการอย่างเต็มกำลัง ความรู้ ความสามารถ จนเกิดประสิทธิผลที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของประเทศชาติ อย่างอนอกอนันต์ ผลงานที่สำคัญ ๆ เช่น การพัฒนาโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษาทั้งด้านการบริหาร และวิชาการ การดำเนินงานเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือ การผลักดันให้สถาบันการศึกษาที่ผลิตครูเห็นความสำคัญและสนับสนุนทางการศึกษาต่อในระดับชั้นปริญญาของครูเอกชน โครงการร่วมมือกับประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาการสอนภาษาจีน โดยการให้ทุนการศึกษาครูงานแก่ครูไทยที่สอนภาษาจีนและจัดส่งครูจีนมาสอนในประเทศไทย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจดทะเบียนสถาบันศึกษาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม (ปอเนาะ) ให้ถูกต้องในปี พ.ศ.2547 โครงการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบ (Whole School Approach) เพื่อเร่งพัฒนาและสร้างความเข้าใจที่ดีให้แก่โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น

ในปี พ.ศ.2544 เมื่อนางศิริลักษณ์ มโนรมย์ ได้รับทราบข่าวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้เป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ เป็นรุ่นแรก 7 โรงเรียน และเพิ่มเป็น 14 โรงเรียน ในปี พ.ศ.2548 นางศิริลักษณ์ มโนรมย์ พิจารณาเห็นว่า เป็นโอกาสดีที่จะทำงานสนองเบื้องพระยุคลบาทในการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม “โครงการส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” เพื่อพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ให้เป็นต้นแบบในการดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย

ถึงแม้ว่าเกิดความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีการก่อเหตุร้ายแรงเกิดขึ้นเป็นรายวัน ต่อเนื่องยาวนานท่ามกลางที่บุคคลภาครัฐส่วนหนึ่งเกรงกลัวและไม่กล้าเดินทางไปปฏิบัติงานในพื้นที่แต่นางศิริลักษณ์ มโนรมย์ ก็ไม่ย่อท้อแต่ประการใด ยังคงลงพื้นที่ไปเยี่ยมสถานศึกษาต่าง ๆ รวมทั้งการประชุมสัมมนา ตรวจติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยเดือนละ 3-4 ครั้ง จนเป็นผลให้คุณภาพและความเสมอภาคของสถานศึกษาเอกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้บังเกิดผลดีขึ้นตามลำดับ ครูอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีขวัญและกำลังใจสูงขึ้น

นางศิริลักษณ์ มโนรมย์
วันพุธที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2552